

มติที่ประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ครั้งที่ ๑๐(๑๔)/๒๕๖๗  
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ และระบบออนไลน์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<b>๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</b>	
๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๑.๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๘ คะแนน จำนวนดาว ๕ ดาว และรางวัล ๒ เหรียญทอง ได้แก่ ๑) การจัดการด้านพื้นที่และภูมิสถาปัตยกรรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลรักษาพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม และการบริหาร One World Library ครอบคลุมและเชื่อมโยงวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษาทุกแห่ง และ ๒) การสนับสนุนงานวิจัย เนื่องจาก SDU Research Club สามารถสนับสนุนงานวิจัยได้ครบทุกห่วงโซ่อุปทาน มีนักวิจัยอาวุโส แบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลให้นักวิจัยรุ่นหลัง รวมทั้ง มีคลังข้อเสนอผลงานวิจัยที่สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ ตลอดจนมีการติดตาม ให้ความช่วยเหลือตลอดการวิจัย	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๑.๓ เอกสารแจกที่ประชุมจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จำนวน ๑๓ เล่ม	ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๑.๔ สรุปเนื้อหาในโอกาสเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาการศึกษาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.ณอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสรุปเนื้อหาคำกล่าวแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>๑.๕ ขอเรียนเชิญสภามหาวิทยาลัยร่วมงานประกวดร้องเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง Suan Dusit Golden Voice จัดโดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย รอบชิงชนะเลิศ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม สภามหาวิทยาลัย ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙(๑๓)/๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๑๓)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีการแก้ไข รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม</p>
<p>๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p>
<p>๓.๑ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๑๓)/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่</p> <p>(๑) การขอเสนอชื่อบุคคลภายนอก จำนวน ๒ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗</p> <p>(๒) การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>(๓) การพิจารณาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘ และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘ เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง</p>	<p>๑. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดและเสนอแนะ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>(๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและการสร้างแบรนด์บุคคล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>(๕) การพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีนักศึกษาต่ำกว่า ๑๐ คน และหลักสูตรที่มีนักศึกษาเกินแผนรับของรายละเอียดของหลักสูตร (SDU.OBE2) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗</p> <p>๔) สำนักกฎหมาย จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่</p> <p>(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>๒. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและเสนอแนะ (สำนักกฎหมาย)</p>
<p>๓.๒ การขอปิดหลักสูตร (แบบถาวร) จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และ ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>

<p>๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา</p>	
<p>๔.๑ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk: O)</p> <p>๑.๑ ประเด็นความเสี่ยง : การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน คณะ/โรงเรียน ควรกำหนดจำนวนหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำมากำหนดเป็นค่าเป้าหมายของประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>๑.๒ ประเด็นความเสี่ยง : การพัฒนาผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้</p> <p>๑) ปัจจัยที่อาจส่งผลทำให้เกิดประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>๒) ควรกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษา เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ</p> <p>๓) การพัฒนาผลงานทางวิชาการควรเน้นผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๓ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น</p> <p>๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : หน่วยงานอิสระอาจจัดหารายได้ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหารายได้ของแต่ละหน่วยงาน และในภาพรวมของมหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระแต่ละหน่วยงาน ควรกำหนดแผนการจัดหารายได้ และรวมเป็นภาพรวมของแผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย และนำมากำหนดเป็นค่าเป้าหมายของประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๓. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสถานการณ์ไม่ปกติ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การจัดเก็บหรือการกำจัดของเสียและของเสียอันตรายที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การรั่วไหล การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรืออาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของบุคลากรนักศึกษา ดังนี้</p> <p>๑) การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อมหาวิทยาลัย ไม่ควรเป็นไปตามกระแส ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าและงบประมาณของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒) ควรวางแผนและเตรียมการกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ภัยน้ำท่วม ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่ทันรู้ตัว จึงควรมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>๔. แผนบริหารความเสี่ยง ควรกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละประเด็นความเสี่ยง และมาตรการของการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา</p>
<p>๔.๒ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเวนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรมีการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น TCEB และบริษัทในอุตสาหกรรม MICE และ Event และจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโดยควรกำหนดให้มีเนื้อหาสาระ ระยะเวลา และการประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งควรแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน</p> <p>๒. ควรศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนการในการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในต่างประเทศ โดยประสานงานกับ TCEB และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ</p> <p>๓. ควรพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความจริงเสริม (AR) และความจริงเสมือน (VR) มาใช้ในธุรกิจ MICE และ Event เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้กับนักศึกษา</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๔. ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานด้านการจัดการโครงการและการบริหารธุรกิจ มารยาทสังคมและการจัดการธุรกิจ เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การวางตัวในสังคม การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และงานสารบรรณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้จริง</p> <p>๕. ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเน้นประโยชน์และโอกาสในการทำงานภายหลังจบการศึกษา ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้แผนการรับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>๖. ควรมีการเชื่อมโยงไปยังชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (กลุ่มที่ ๓ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น)</p>
<p>๔.๓ แผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS 68) เพิ่มเติม ๑ หลักสูตร สาขาวิชา เปิดรับสมัคร จำนวน ๓ รอบ แผนรับรวมครั้งนี้ ๖๐ คน จำนวนแผนรับรวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ คน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ ๓ Admission ควรกำหนดให้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๖ ภาคเรียน เหมือนกับคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ ๑ Portfolio และรอบที่ ๒ Quota ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐</p>
<p>๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเวนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>
<p>๔.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนควบ ระดับปริญญาตรีสองปริญญา (Double Degree) ระหว่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Bachelor of Business Administration Program, SolBridge International School of Business, Woosong University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๖ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๒ คน และอนุปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน ๕๘ คน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>
<p>๔.๗ การปรับแผนรับนักศึกษาในรายละเอียดของหลักสูตร (SDU.OBE 2) จำนวน ๗ หลักสูตร/สาขาวิชา</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>
<p>๔.๘ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้</p> <p>๑.๑ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๘๐๖) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๒. ไม่อนุมัติ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>๔.๙ การพิจารณาเพิ่ม-ลด การขยายระยะเวลา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน งานก่อสร้าง ศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดหรือน้อยกว่า ๑๒๐ วัน เพื่อประโยชน์ในการใช้อาคารของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การพิจารณาเพิ่ม - ลด การขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน งานก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ	
๕.๑ รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ครั้ง วงเงิน ๑๕,๒๒๘,๙๖๔ บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๕.๒ รายงานการดำเนินกิจกรรม SDU: Driving SDGs forward ภายใต้โครงการแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ขอให้ทบทวนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยควรกำหนดให้มีเป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ (Quality Education) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๕.๓ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพวารสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ฐานข้อมูล Scopus	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ	
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑๑(๑๕)/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๖.๒ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร.พัชรา สิ้นลอยมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับรางวัล NRCT Award จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมยุติธรรมทำทนายไทย” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อยกย่องเชิดชูผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ในระหว่างพิธีเปิดงาน ครบรอบ ๖๕ ปี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติรับทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชณิตวี แก้วเนตร)  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย